

ประชาคมซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำดอนกลาง บ้านดอนกลาง

ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวนำโดย นายจันทน์ เบี้ยกลาง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เป็นประธานในการประชาคมซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำดอนกลาง ประกอบด้วย นายผุสดี พลคำมาก รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว นายประเวท ศรีทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว นางสุธาดา บุตรใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางนันทิยา อาจสามารถ นายช่างโยธาชำนาญงาน นางสุธิสา จงสมชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ใหญ่บ้านหนองชุมแสง ผู้ใหญ่บ้านดอนกลาง และชาวบ้าน ทั้งสองหมู่บ้าน และกรมชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง ทุกคนได้เข้าร่วมประชาคมเพื่อหารือในการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำดอนกลาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญกับคนในชุมชนทั้งบ้านดอนกลาง และบ้านหนองชุมแสง ในการใช้ในการทำการเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวและปลูกอ้อย และใช้ในการปศุสัตว์

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ในการประชาคมครั้งนี้ ชาวบ้านและผู้นำชุมชนทั้งสองหมู่บ้าน จำนวน ๗๐ คน ได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันคือให้ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำดอนกลาง โดยชาวบ้านจะให้ความสะดวกในการที่ดินเพื่อขุดลอกบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำ และให้ความสะดวกในการคมนาคมผ่านที่ดินตนเองในการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำในครั้งนี้

ผลจากการมีส่วนร่วม : การประชาคมอ่างเก็บน้ำดอนกลางในครั้งนี้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน และในส่วนของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านก็ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำดอนกลางจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำดอนกลางตามความต้องการของชาวบ้านดอนกลางและบ้านหนองชุมแสง

ผลจากการนำการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : ผลสรุปที่ได้จากประชาคมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของชาวบ้านดอนกลางและบ้านหนองชุมแสง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวและหน่วยงานของชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เห็นถึงความกระตือรือร้นและต้องการพัฒนาแหล่งน้ำของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านและนำไปสู่กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ห้วยต่างๆ ที่เป็นแหล่งน้ำของชาวบ้านที่ใช้ในการเพาะปลูกและยังมีการสำรวจเพื่อพัฒนาถนนหนทางในการใช้สัญจรไปไร่ นา ของชาวบ้านดอนกลางและชาวบ้านหนองชุมแสงต่อไป



เจ้าหน้าที่ชลประทานให้ความรู้เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำ



ชาวบ้านสองหมู่บ้านร่วมประชาคมเพื่อมีส่วนร่วมนำความคิดเห็นไปพัฒนา



ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านยกมือเพื่อลงมติเป็นเอกฉันท์ในการให้ซ่อมอ่างเก็บน้ำดอนกลาง